

## ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนป ระชารัฐ

นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ  
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐแล้ว รายละเอียดดังนี้



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๑๙๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพระราชรัฐ  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพระราชรัฐ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำให้มีสัมฤทธิ์ผล ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและทันเวลา ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพระราชรัฐเสร็จสิ้นลงแล้ว มีโรงเรียนแจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๕ โรงเรียน โดยทางภาครัฐและภาคเอกชนได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ที่เข้าหลักเกณฑ์ เพื่อนำร่องเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนพระราชรัฐ จำนวน ๓,๓๒๒ โรงเรียน ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้แจ้งโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [www.innoobec.com](http://www.innoobec.com)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพะโยม ชินวงศ์)  
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๘๘

รายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงก์ด้านล่าง

หนังสือนำส่ง สพป. - สพม.

สรุปโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพระราชวัง

ใบสมัคร

คุณสมบัติของการสมัครโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนพระราชวัง

จำนวนข้อมูลโรงเรียนพระราชวัง

รายชื่อโรงเรียนพระราชวัง หน้า 1 – 20

รายชื่อโรงเรียนพระราชวัง หน้า 21 – 40

รายชื่อโรงเรียนพระราชวัง หน้า 41 – 60

รายชื่อโรงเรียนพระราชวัง หน้า 61 – 82